
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตวร์ะดับพื้นที่ คร้ังที่ 4/2567 

วันพฤหัสบดีที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ 

1. นายสมพล ไวปัญญา  ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ประธาน 
2. นายปราโมทย์ นวลวิจิตร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ    กรรมการ 
3. นายณัฐชัย จุติอมรเลิศ  แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์        กรรมการ 
4. นายชาญยุทธ กาพล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ  กรรมการ 

เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 
    5. นายอภิชาติ บุญเรืองขาว              ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์  กรรมการ 
    6. นายเด่นพันธ์ พันธุ์เล่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  กรรมการ 
    7. นายคมชาย ศรีชาลี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์         กรรมการ 
    8. นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรรมการ 
    9. นายอัครวัฒน์ อนันตโสภณกุล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสมุย  กรรมการ 
  10. นางสาวมนัญญา สนแดง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ            กรรมการและ 

      ผูช้่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท    ปศุสัตว์เขต 8  
2. นางสาววิภาวี ศรีเจริญ   ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 8  
3. นางสาวอุไรรัตน์ โคตรวันทา  แทน ผอ.ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 8 
4. นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปศุสัตว์เขต 8 
5. นายภพธร สุระพร   ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์เขต 8  
6.  นางสาวกมลพรรณ ศรีปากแพรก แทน ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 8  
7.  นางสาวยุพา นาคปาน  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวขวัญชีวา อินทร์ปู  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
7. นายหนุ่ม รอดภัย   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
8. นางสาวเสาวรส เทพสุวรรณ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
9. นางสาวอรรถพร วัชรสินธุ ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะสมุย 
10. นางสาวปราลี นันทรักษ์ชัยกุล  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
11. นางสาวภฏัฎินวดี สภุากุล  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
12. นายภูวนาถ จำปาทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ศผท.สุราษฎร์ธานี 
13. นายวีรพงค์ สวยสม   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
14. นางสาวณิชาภา สำเนียงหวาน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน 
15. นายชูจิต ดาศรี   ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาขนุ 
16. นายขจรพงศ์ นาคเกื้อ   นายสตัวแพทยช์ำนาญการ 
17. นายวัชรินทร์ ละออ   ปศุสัตว์อำเภอบ้านนาเดิม 
18. นายนนัทวุฒิ ทองอุ่น   นักวิชาการสัตวบาล 



19. นางสาวเกศรา เอมบุญลือ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน  
20. นายวิษณุ บุญศิริ   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน  
21. นายวิชากรณ์ อบภิรมย์  ปศุสัตว์อำเภอเกาะสมุย 
22. นายสุรเกียรติ สงฆ์รักษ์  ปศุสัตว์อำเภอคีรีรัฐนิคม 
23. นางสาววรางคณา คงทอง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา       09.00 น. 
 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ครั้งที่ 4/2567 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       สืบเนื่องมาจากประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ครั้งที่ผ่านมา ท่านอธิบดีได้ให้ความสำคัญกับ
การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ (DLD-C) จึงทำให้มีการจัดประชุมในวันนี้เกิดขึ้น และเพ่ือ
เป็นการติดตามงาน/ภารกิจที่แต่ละหน่วยได้รับมอบหมาย และรับทราบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั ้งที ่ 3/๒๕67 เมื ่อวันที ่ 27 เมษายน 2567             
มีจำนวน 4 หน้า โดยส่งเวียนผ่านทางอีเมล์ของสำนักงานฯ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567  

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ  

 

 

 

 

 

 

 

            

                  

                                



งานประกวดไก่ชนใต้สวยงาม ครั้งท่ี 1 

 

 ซึ่งได้ดำเนินการจัดการประกวดเป็นที่เรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมในไก่เข้าแข่งขันกว่า 40 ตัว ใน 4 
ประเภทการแข่งขัน 

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การใช้โพรไบโอติกส์ในอาหารสัตว์” 

 

 

 

 

 

 



การจัดประกวดโคเนื้อสุราษฎร์ธานี (ในงานเงาะ GI ครั้งที่ 31) 

 

 ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคสวยงามในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง นำโคเข้าประกวด
มากกว่า 80 ตัว ซึ่งการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จ 

โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด ปีพ.ศ.2568 และ พ.ศ.2569 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “สวัสดิภาพไก่ไข่และระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง”  

 

 นางสาวมนัญญา สนแดง กลุ่มยุทธศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานตามระบบ e-Operation ดังนี้  



 

 

ซึ่งแผนงาน โครงการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามตัวชี้วัดของสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย e-Operation  

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 

นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 

- ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย 

 

 

ซึ่งผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ยังมีบางตัวที่ได้ร้อยละ 30 ในเรื่องของ
การผลิตพืชอาหารสัตว์ การผลิตหญ้าแห้งจำหน่าย เนื่องจากสภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ และความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรอ่ืนๆ แต่ทางศูนย์ฯ ดำเนินการเต็มความสามารถ 

 



นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 กล่าวว่า จริงๆ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการ
สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรในประเทศไทย แต่อยากให้มีการขยายเป้าจาก 50,000 
ไร่ไปอีก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพได้มากขึ้น 

นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี จริงๆ ทาง
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ก็มีความตั้งใจอยากจะเพิ่มจำนวนไร่ให้มากกว่านี้ แต่เนื่องด้วยงบประมาณท่ีจำกัด 
และกำลังในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มีจำกัด ซึ่งในอนาคตน่าจะมีแผนขยายเป้าเพ่ิมเติมต่อไป 

- ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

นายณัฐชัย จุติอมรเลิศ แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ กล่าวรายงานถึงผลการ
ดำเนินงานตามระบบ e-Operation ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

                   
                                                   

 

                    
     

            
     

                 
     

                                    

            

       
              
             

                        
     

         

             
             

                                                               
                       

                                                     
                                                     

                           

       

      
     



 

    

 



 

 

 
 



 

 

 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า จริงๆ หน่วยงาน ศบส. เป็น
หน่วยงานกำลังหลักสำคัญ ในการพัฒนาสายพันธุ์ของสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ อยากให้มีการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรม สัตว์พันธุ์ดี นำมาต่อยอด เพ่ือจำหน่าย แจกจ่ายให้เกษตรกร ให้เกษตรกรมีพันธุ์สัตว์ที่ดี อย่างเช่น 
ไก่แดงสุราษฎร์ธานี เป็นต้น อยากให้มีงานวิจัยเพ่ิมเติมและต่อยอดนำมาใช้ในฟาร์มอย่างแพร่หลาย รวมถึง
อาจมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ถอดแบบเจ้าหน้าที่ ของศบส. กับเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความเข้าใจและ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกท้ัง อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ยอดจองพันธุ์สัตว์ให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

 นายณัฐชัย จุติอมรเลิศ แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ รับทราบ และจะนำ
ข้อเสนอแนะไปหารือเพ่ือหาแนวทางในการจัดการ และพัฒนาต่อไป 

 



- ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 

นายชาญยุทธ กาพล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 
กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานตามระบบ e-Operation ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  

นายอัครวัฒน์ อนันตโสภณกลุ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสมุย ได้กล่าวรายงานถึงผล
การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



 

 

 

นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามถึงแผนการดำเนินการขยายพื้นที่การ
ให้บริการ หรือกำลังพล เนื่องจากปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือเที่ยวบินตรงจากต่างชาติเข้ามายัง
บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี และชุมพรเพ่ิมมากขึ้น จะมีวิธีการหรือแนวทางในการบริหาร



จัดการอย่างไร เพราะคิดว่า ยังไงก็ต้องมีด่านของเราในการตรวจสินค้าปศุสัตว์ หรือการลักลอบนำชิ้นส่วน 
หรืออาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ต่างๆเข้ามา 

 นายอัครวัฒน์ อนันตโสภณกลุ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสมุย เบื้องต้น ยังมีแผนการ
รองรับจากตรงส่วนนี้ แต่จะขอหารือกับทางต้นสังกัด คือ กองสารวัตรฯ ว่าจะมีมาตรการหรือแนวทางอย่างไร
กับส่วนนี้ และจะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งในโอกาสการประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

  - นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 จากการตรวจ 5 ส.ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
พบว่า ส่วนใหญ่ สำนักงานจะไม่มีห้องเก็บพัสดุ จึงอยากให้แต่ละหน่วยงาน สำรวจ ตรวจสอบที่ราชพัสดุที่
สามารถให้ใช้ได้ เนื่องจากเห็นว่า ห้องเก็บพัสดุมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บเอกสาร หลักฐานทางราชการ
ต่างๆ  

  - นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
อุปสรรคในการปลูกแปลงพืชอาหารสัตว์ คือ น้ำมีเพียงพอ แต่การบริหารจัดการ หรือการกระจายน้ำไปยัง
บริเวณแปลงไกลๆ ไม่เพียงพอ และใช้น้ำมัน ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง ไม่คุ้มทุน จึงมีความต้องการที่จะ
ปรับเปลี่ยนการให้น้ำแปลงพืชอาหารสัตว์ อาจจะใช้ระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไป
ได้และความคุ้มค่าของระบบ 

  - นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จริงๆ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์มีการใช้อยู่ เราอาจไปศึกษาดูเป็นตัวอย่าง และวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และ
ผลที่จะได้รับจากระบบโซล่าเซลล์ เมื่อเทียบกับระบบเดิม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มีวาระการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 

 

 

                  มนัญญา สนแดง                                                         สมพล ไวปัญญา 

  (นางสาวมนัญญา สนแดง)                               (นายสมพล ไวปัญญา)  

  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                      ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

                 ผู้จดการประชุม                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


